

ข่าวพรแผ่นดิน



ขอนแก่น ประเทศไทย

จากทุ่งพรแผ่นดิน...

สวัสดิ์ค่ะ เพื่อน ๆ และผู้สนับสนุนทุกท่าน

ดิฉันปรารถนาที่จะเริ่มจดหมายฉบับนี้ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าผู้มหัศจรรย์ และท่านทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นเพื่อนผู้บริจาคด้วยใจกว้างขวาง ในปี 2020 อาคารเรียนได้เกิดขึ้น และในปี 2021 รั้วยาว 621 เมตร ได้ถูกสร้างขึ้นล้อมรอบผืนแผ่นดิน 15,393.6 ตารางเมตร พร้อมกับภูมิทัศน์ด้านหน้าอันสวยงามซึ่งดูเหมือนเป็นงานหนักมากท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของเรา แต่ได้กลับกลายเป็นข้อพิสูจน์อันยอดเยี่ยมถึงความสัตย์ซื่อและการทรงจัดเตรียมของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์ยิเรห์ อย่างแท้จริง



อาคารเรียนที่ถือกำเนิดขึ้นในปี 2020



ด้านนอก: ด้านหน้าของศูนย์การเรียนรู้



ด้านใน: ด้านหนึ่งของกำแพงรั้ว ในมุมกว้าง



ภาพยามค่ำคืนของรั้วกำแพง และทางเดินที่สร้างขึ้นใหม่ ที่เราเรียกว่า “ทางเดินกุตสวรรค์”

โควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชีวิตและสวัสดิภาพของครอบครัวที่เปราะบาง และขัดสนจำนวนมากโดยความร่วมมือกับองค์กรสาธารณสุขส่วนท้องถิ่น เรายังคงช่วยเหลือครอบครัวที่เปราะบาง ส่งอาหารและของใช้จำเป็นไปให้ผู้กักตัว ให้กำลังใจแก่คนทำงานด่านหน้าที่เหน็ดเหนื่อยด้วยอาหารและของว่าง รวมทั้งส่งของใช้จำเป็นแก่ผู้ที่เจ็บป่วยและขัดสนอีกด้วย



ส่งความช่วยเหลือไปยังผู้
ป่วยหญิง ที่ดูแลโดยพี่สาว
ซึ่งอายุมากกว่า 70 ปีแล้ว



อาหารกลางวัน และของว่างสำหรับผู้ทำงานด้านหน้า

ขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างยิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเป็นเกลือและแสงสว่าง ในช่วงเวลาอันมืดมิด
ของประวัติศาสตร์ช่วงนี้ได้ ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรท่านทั้งหลายมากมาย เหมือนดังที่
ท่านได้เป็นพรต่อคนในประเทศไทย

ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิพรแผ่นดิน ดิฉันขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความปิติยินดี และ
ปลอดภัยในเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่นี้

เพื่อการเก็บเกี่ยว

โดโรรี เจสัน

ประธาน

มูลนิธิพรแผ่นดิน

ข่าวจากศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน - จุดหมายสูงสุด

จากโต๊ะผู้อำนวยการ

ตลอดเวลาอันท้าทายสองปีที่ผ่านมา ทีมงานของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน ได้ทำดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเราอย่างต่อเนื่อง เราได้ใช้วิธีการหลายช่องทางเพื่อให้เด็ก ๆ ได้อยู่ในระบบโรงเรียน ไม่ว่าจะระบบ “ออนไลน์” “ระบบตามคำขอ” “ครึ่งวัน” หรือ “ตามวันที่กำหนด” ระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้ ทีมงานเล็ก ๆ ของเราได้ทุ่มเทอย่างสุดกำลังเสมอ

แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีมงานของเรา แต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าความไม่มั่นคงแน่นอน จะมีผลกระทบต่อนักเรียนของเราอย่างไรบ้าง โลกที่นักเรียนกำลังเติบโตขึ้นนี้ แตกต่างจากโลกที่ผมเติบโตขึ้นอย่างมาก เมื่อผมเป็นเด็กเติบโตขึ้นในรัฐโอไฮโอ สิ่งเดียวที่เป็นอุปสรรคต่อตารางเรียน ก็คือบางวันที่มี “หิมะและน้ำแข็ง” ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมและพี่น้องต่างต้อนรับการถูกขัดจังหวะช่วงสั้น ๆ นี้ด้วยเสียงร้องของความตื่นเต้น พร้อมกับรู้แน่ๆว่าโรงเรียนของเรา บรรดาครู และเพื่อน ๆ จะรอคอยเราอยู่ ในทันทีที่ถนนหนทางเปิดให้มีการจราจรเป็นปกติอีกครั้ง ในวันเหล่านั้นเราต่างมั่นใจในอนาคตและรู้แน่ๆว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพียงแค่รอให้เราไปถึงเท่านั้น

ผมสงสัยว่า แล้วเราจะสร้างความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยนี้ให้นักเรียนของเราได้หรือไม่ ผ่านมาเกือบสองปีแล้ว ที่นักเรียนของเราสามารถนอนหลับด้วยความมั่นใจว่าจะได้ไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้น เกือบสองปีที่นักเรียนของเราต่างหวังและอธิษฐานรอคอยวันที่โรงเรียนจะประกาศว่า “โรงเรียนเปิดตามปกติ” แล้ว พวกเขาไม่ได้พูดถึงความรู้สึกเล็ก ๆ ในใจมากนัก หากแต่เชื่อฟังพ่อแม่ ครู และรัฐบาล เมื่อมีโอกาสได้เรียน พวกเขาตั้งใจอย่างดีที่สุดโดยไม่บ่นเลย แต่เมื่อไรก็ตามที่ผมถามความรู้สึกในใจของพวกเขา ส่วนมากก็จะยอมรับอย่างไม่ลังเลถึงความกังวลเล็ก ๆ ที่ซ่อนอยู่

ในการเตรียมนักเรียนของเราเพื่อความมั่นคงในอนาคต เราต้องให้พวกเขามากกว่าการศึกษารูปแบบเก่า ๆ ที่เน้นการอ่าน เขียน และทักษะทางคณิตศาสตร์ เราต้องให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของโลกมากกว่าที่จะทำได้แก่พวกเขา รวมทั้งความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมาด้วย แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด เราต้องสร้างนักเรียนของเราให้เกิดผลในฐานะสมาชิกครอบครัวของมนุษยชาติ นักเรียนของเราต้องสามารถหาจุดยืนในการรับใช้โลกซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ได้

เป็นความจริงที่ว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลง และรับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบัติที่รู้จักกันว่า โควิด-19 แต่เราผู้มีชีวิตอยู่ในยุคนี้ก็ตระหนักได้มากขึ้นว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมั่นกันนั้นแท้จริงแล้วก็เสื่อมสลายได้อย่างง่ายดายยิ่ง โลกของเรากำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุทอร์นาโด ไฟป่า ความอดอยาก และน้ำท่วม เรากำลังได้เห็นความล่มสลายของระบบสังคมที่เคยถือปฏิบัติกันสืบมา ระบบเศรษฐกิจที่เคยเข้มแข็งก็กลับสั่นคลอน อัจฉริยะทางภูมิรัฐศาสตร์ก็กำลังเปลี่ยนทิศทางด้วยเช่นกัน ความรู้ต่าง ๆ ในโลกนี้ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้นักเรียนของเราไปถึงอนาคตที่มั่นคงและเกิดผลได้ เราต้องเตรียมนักเรียนให้พวกเขาแสวงหาสติปัญญาจากเบื้องบน เพื่อค้นหาจุดประสงค์ และพบความสำเร็จในการรับใช้ตามจุดประสงค์ของพระเจ้าผู้สูงสุดได้

ขอโปรดอธิษฐานเพื่อเราอย่างสม่ำเสมอด้วย ขอพระเจ้าประทานมุมมองและสติปัญญา เพื่อเราจะประสบความสำเร็จในการเตรียมคนรุ่นต่อไปให้พร้อมสำหรับวันข้างหน้าได้ เมื่อท่านอธิษฐานเพื่อเรา ขออธิษฐานเพื่อคนที่คุณรู้จักด้วย โดยเฉพาะผู้เป็นครูทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ให้การศึกษาแก่คนรุ่นต่อไป ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา และมุมมองแก่พวกเขาทุกคน ขอขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์ของพวกท่านที่เป็นตัวแทนของพวกเรา และเช่นเคยขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างต่อเนื่องของพวกท่านด้วย

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ไมค์ เจสัน

ข่าวสารด้านการเกษตร - ความปิติยินดีในการเก็บเกี่ยว

โดย คริส ดอลลิเซน

การเก็บเกี่ยวเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นที่สุดอย่างหนึ่งของมูลนิธิพรแผ่นดิน ในวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมงานของเราบางคน นักเรียน และบรรดาผู้ปกครองได้มีเวลาที่ดีร่วมกันขณะที่เกี่ยวข้าวในปี นี้ เมล็ดข้าวมีความสมบูรณ์มากและมีน้ำหนักดี เรามีผลผลิตในปีนี้อีกมากกว่าและดีกว่าในปีที่แล้ว

นอกจากการเกี่ยวข้าวแล้ว เรายังได้สนุกกับการเก็บตัดพืชผักต่าง ๆ ที่ทีมงานของเราได้ปลูกไว้อีก หลายชนิดด้วยกัน มีทั้งฟักทองน้ำเต้า ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบมอญ ต้นหอม มันเทศ และพืชผลอื่น ๆ อีก ซึ่งทั้งหมดเป็นผลผลิตปลอดสารเคมี

แม้ว่ากระบวนการเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การดูแลกล้า จะต้องลงทุนลงแรงและใช้เวลามาก แต่ทั้งหมดนี้ก็คุ้มค่าเมื่อเราได้เห็นพืชผักเติบโตและเกิดผล การเก็บเกี่ยวเติมความยินดีในหัวใจเมื่อคุณลิ้มรสผลจากน้ำมือของตนเอง





สุขสันต์วันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเราทุกคนให้แข็งแรง มีสุขภาพดี ทั้งกาย
จิต และวิญญาณ เพื่อเราจะมีชัยชนะเหนือความท้าทายที่กำลัง
เผชิญอยู่ได้

ติดต่อ

เว็บไซต์: www.worldharvestfoundation.org

อีเมล: info@worldharvestfoundation.org

โทร: (66) 850056268

ที่อยู่: 338 หมู่ 25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

ทีมบรรณาธิการข่าว

ไมค์ เจสัน

คริส ดอลิสเซน